



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kiểm tra công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và một số mô hình sản xuất tại huyện Vũ Thư

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình nuôi cá lồng trên sông tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Giám sát kết quả phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Thái Thụy

Sáng ngày 5/4, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh

lãnh đạo đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Thái Thụy về kết quả tổ chức thực hiện phòng, chống (Xem tiếp trang 4)

THANH HUYỀN

Đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 5/4, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về phương án sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

Xuất phát từ tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện chủ

trương xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn ở các nội dung liên quan đến công suất tính hỗ trợ cho các dự án và nguồn vốn thực hiện. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các phương án hỗ trợ để việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Giao ban công tác tuyên giáo quý I/2019



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I/2019, ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các

hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, xã hội và việc chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nội dung, ý nghĩa

(Xem tiếp trang 4)
THU THÚY

• Cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế vào sáng ngày 5/4. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành và thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

Đánh giá lại kết quả năm 2018, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh nhận định: Với tinh thần vừa bám sát chỉ đạo của cơ quan trung ương, vừa vận dụng thực tế tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển một cách toàn diện. Có được kết quả đó là công tác cải cách thể chế của tỉnh tiếp tục được tập trung cao độ về cải cách thủ tục

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

• Công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 3 huyện

Ngày 4/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND về công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 3 huyện: Thái Thụy, Vũ Thư và Kiến Xương.

Theo đó, vùng có dịch là các xã, thị trấn của các huyện Thái Thụy, Vũ Thư và Kiến Xương đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vùng bị dịch uy hiếp là các xã, thị trấn còn lại của 3 huyện này và các xã của huyện Tiền Hải, thành phố Thái Bình tiếp giáp vùng có dịch. Vùng đệm là các xã, phường của thành phố Thái Bình và các xã, thị trấn của huyện Tiền Hải tiếp giáp vùng bị dịch uy hiếp.

Để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố có xã, thị trấn nằm trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y, quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời bố trí nhân lực, kinh phí mua vật tư, trang thiết bị và hỗ trợ chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy và các chi phí khác phục vụ cho công tác chống dịch; xây dựng kịch bản cho tình huống dịch tiếp tục phát sinh để chủ động nguồn lực thực hiện. Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan thông tin tuyên truyền,

(Xem tiếp trang 4)
P.V

ĐÔNG HƯNG

Phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi quyết liệt nhưng chưa hiệu quả

(Xem trang 2)



Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch.

Ảnh internet

Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

(Xem trang 3)

► Phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 5/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đông Hưng, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng và Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4). Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Hưng cùng đồng đội cán bộ, giáo viên, sinh viên và quần chúng nhân dân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức tuyên truyền, giúp cho các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.

(Xem tiếp trang 4)
THU TRANG

► Gần 400 học sinh được tư vấn, hướng dẫn kiến thức chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Sáng ngày 5/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường THCS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tổ chức buổi tập huấn kiến thức bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

Tại buổi tập huấn, 395 học sinh của Trường được giảng viên truyền đạt các kiến thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, các khái niệm, kỹ năng phòng tránh, xử lý khi bị tai nạn thương tích và xâm hại; những hậu quả đối với trẻ em khi bị xâm hại; các chính sách của nhà nước hỗ trợ khi trẻ bị xâm hại, các quy định về xử phạt hành vi xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các em học sinh cũng được tham gia các tình huống giả định có thể xảy ra trong cuộc sống để đưa ra các biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Từ những kiến thức được truyền đạt tại lớp tập huấn giúp các em biết chăm sóc, bảo vệ bản thân và có cách phòng tránh hiệu quả khi gặp sự cố.

NGUYỄN CƯỜNG